

ในปฐมกาลพระเจ้า
ทรงเนรมิตสร้างฟ้า
และแผ่นดิน
ปฐมกาล 1:1

การเริ่มต้นของสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง

ก่อนการเริ่มต้นเวลาแห่งการทรงสร้างนี้ ณ ที่นั้นไม่มีดินไม้สูงใหญ่ ไม่มีภูเขาสูงตระหง่าน หรือแม้แต่แสงสว่างของดวงดาวในท้องฟ้า มีเพียงพระเจ้าที่ทรงอยู่ ณ ที่นั้น พระองค์ทรงบอกเราทั้งหลายถึงสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นผ่านทางพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นพระวจนะแห่งความจริงของพระองค์

พระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจากความว่างเปล่าแม้แต่โลกก็ไม่มีรูปร่างลักษณะ มีแต่ความว่างเปล่า ทันใดนั้นพระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสุข” และความสุขก็เกิดขึ้น คุณจะเห็นว่า พระเจ้าทรงมีพลังอำนาจทั้งสิ้น และเพียงแต่ใช้พระวจนะอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงสามารถสร้างทุกสิ่งทั้งในฟ้าสวรรค์ และบนแผ่นดินโลก

พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในหกวัน พระองค์ไม่ได้ใช้เวลาหลายล้านปีในการทรงสร้าง พระวจนะคำของพระเจ้าคริสต์ผ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ ยืนยันถึงการทรงสร้างทั้งหกวัน เมื่อเราอ่านประโยคที่กล่าวว่า “มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรก” มันเกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบ เช่นเดียวกันนี้ ในวันที่สอง ที่สาม ตลอดจนครบหกวัน แต่ละวันพระเจ้าทรงตรัส “จงเกิดขึ้น” และโดยพระวจนะอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ก็เกิดความสุขภาคพื้นฟ้า ภาคพื้นดิน เหล่ามหาสมุทร และแม่น้ำทั้งหลาย พืชพรรณ และต้นไม้ทั้งหลาย ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวทั้งหลาย ปลา สัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า ทุกสิ่งถูกจัดวางอย่างเป็นระบบระเบียบตามที่พระเจ้าทรงตรัส และทรงสร้าง

แต่ในการทรงสร้างที่ดีเยี่ยมและพิเศษที่สุด เกิดขึ้นวันที่หก คือ มนุษย์ชายและหญิง อาดัมเป็นมนุษย์ผู้ชายคนแรก ที่พระเจ้าทรงปั้นขึ้นจากผงคลีดิน และเอวาเป็นมนุษย์ผู้หญิงคนแรกที่พระเจ้าทรงสร้างจากกระดูกซี่โครงของอาดัม เขาทั้งสองได้ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษอย่างแท้จริง

มนุษย์เป็นผลงานการทรงสร้างที่พิเศษยอดเยี่ยม เพราะมนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามอย่างพระฉายาของพระเจ้า แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า มนุษย์นั้นจะเป็นเหมือนพระเจ้า มนุษย์ไม่สามารถเป็นเหมือนพระเจ้าได้ เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ พระเจ้ามิได้ทรงมีเนื้อและกระดูกเหมือนอย่างที่มีมนุษย์มี

ในการสร้างมนุษย์ตามอย่างพระฉายาของพระเจ้านั้น หมายความว่า มนุษย์ถูกสร้างให้มีความสมบูรณ์แบบเหมือนพระเจ้า คือปราศจากบาป และประกอบด้วยสติปัญญา มีความรู้ที่สมบูรณ์แบบจากพระเจ้า ในความเป็นจริงเมื่อพระเจ้าเสร็จภารกิจแห่งการทรงสร้างของพระองค์แล้ว พระองค์ตรัสแก่ทุกสรรพสิ่งที่ว่า “ดียิ่งนัก”

ไม่เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นที่พระเจ้าทรงประทานให้มนุษย์ พระองค์ยังทรงประทานชีวิตแห่งจิตวิญญาณให้แก่เขา ซึ่งมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่พระเจ้าทรงประทานทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ ไม่มีสิ่งทรงสร้างใดที่มีจิตวิญญาณเช่นมนุษย์

นอกเหนือจากการทรงสร้างพิเศษ และการทรงสร้างตามอย่างพระฉายาของพระเจ้า มนุษย์ยังได้รับมอบหมายให้ปกครองดูแล อารักขาโลก และทุกสิ่งที่อยู่ในโลก เขาได้ดูแลฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ บรรดาสัตว์ทั้งปวง รวมทั้งแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมาบนแผ่นดินโลก สิ่งเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายให้มนุษย์

แต่ในวันนี้ เหตุเพราะความบาป มนุษย์ไม่ได้ดูแลสรรพสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้าง

เท่าที่ควรจะเป็น เราได้ทำลายโลกอันสวยงามที่พระเจ้าทรงสร้าง มนุษย์เราทำให้มลภาวะทางอากาศเป็นพิษด้วยควันดำและก๊าซพิษ เราทำให้แม่น้ำสกปรกด้วยน้ำเสีย เราทิ้งขี้ขยะในเมืองและในชนบท เราม่าสัตว์และตัดต้นไม้ โดยปราศจากการบำรุงรักษา ทดแทนสิ่งเดิมที่ถูกทำลาย

เราไม่ได้เป็นผู้รักษาที่ดี ในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเท่าที่ควรจะเป็น โลกของเราในปัจจุบันนี้ ไม่ได้สวยงามอย่างโลกที่พระเจ้าทรงเคยสร้างไว้ และไม่เพียงเท่านั้น มนุษย์เรายังไม่ได้เป็นผู้รักษาที่รับผิดชอบดูแลร่างกายของเราเองด้วย เราทำร้ายร่างกายของเราด้วยการกินดื่มสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรา เช่น การสูบบุหรี่อย่างหนัก เราทำลายร่างกายของเราด้วยยาเสพติด มนุษย์เราในปัจจุบันนี้จึงไม่ใช่สิ่งทรงสร้างที่สมบูรณ์แบบ เหมือนที่พระเจ้าเคยทรงสร้าง

แทนที่เราจะใช้ร่างกาย และโลกที่พระเจ้าประทานให้ในทางที่ผิด เราควรจะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสุขภาพที่ดี และดูแลสุขภาพร่างกายของเราอย่างดี เราควรมีใจสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงสร้างเราอย่างน่าอัศจรรย์ และมีศรัทธายิ่งนัก ไม่มีสิ่งทรงสร้างใดที่มีความคิดเหมือนมนุษย์เรา ไม่มีการทรงสร้างใดที่มีความสามารถในการใช้มือเหมือนมนุษย์เรา และไม่มีการทรงสร้างใดที่มีจิตวิญญาณเหมือนอย่างที่มีมนุษย์เรามี

จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นของประทานจากพระเจ้า โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า จิตวิญญาณของเราจะกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงประทานให้ในวันหนึ่งข้างหน้า ขอให้เรายกเสียงของเราขึ้นสรรเสริญพระเจ้าว่า ?โอ! พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณความดีที่ทรงกระทำต่อข้าพระองค์?

เพื่อศึกษาอีกต่อไป อ่านปฐมกาล บทที่หนึ่งและสองในพระคัมภีร์

พระองค์จึงทรง
สร้างมนุษย์ขึ้นตาม
พระฉายาและได้
ทรงสร้างให้เป็น
ชายและหญิง
ปฐมกาล 1:27



พระสัญญาที่ได้ทรงกระทำต่อมนุษย์

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิง

พระองค์ทรง

ประทานบทบาทหน้าที่อย่างเฉพาะเจาะจงในชีวิต ให้สามิเป็นศิรยะเป็นผู้นำของครอบครัว ภรรยาเป็นคู่อุปถัมภ์ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม แต่อาดัมก็ได้ล้มลงในความบาปโดยเอวาผู้ได้ถูกทดลองจากซาตาน ผลการกระทำบาปนี้เป็นผลสืบเนื่องอันน่ากลัวที่ตกแก่โลกและมนุษย์ในโลก ให้เรามาดูกันว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

หลังจากพระเจ้าทรงสร้างโลกเสร็จ พระองค์ทรงให้มนุษย์คู่แรกอาศัยอยู่ในสวนที่สวยงาม ชื่อว่า สวนเอเดน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามอย่างยอดเยี่ยมต้นไม้ทุกชนิดงดงาม และพืชพันธุ์ธัญญาหารถึงองงามดี มีแม่น้ำที่ไหลเวียนผ่านสวนเอเดน เป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ของมนุษย์ สัตว์และพืชพรรณพันธุ์

อาดัมและเอวามีความสุขมาก การงานของเขาไม่ได้เป็นงานที่หนักและน่าเบื่อ แต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุขยินดี

อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงประทานพระบัญชาอย่างหนึ่งให้แก่อาดัม พระองค์ตรัสห้ามเขาว่า อย่ากินหรือถูกต้องผลจากต้นไม้สำนึกความดีความชั่วที่อยู่กลางสวนนั้นเด็ดขาด พระเจ้าตรัสแก่อาดัมว่า ถ้าเจ้ากินผลจากต้นไม้ นั้น เจ้าจะต้องตายแน่

ซาตาน คือ ทูตสวรรค์ที่ตกในความบาป มันได้เข้ามาในสวนเอเดน และเข้ามาหาเอวา ด้วยคำถามที่สร้างความสงสัยให้แก่เธอเกี่ยวกับคำบัญชาของพระเจ้า ซาตานมันหลอกลวง และทดลองเธอด้วยคำพูดว่า “เธอจะไม่ตายจริงดอก เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่า เจ้ากินผลไม้นั้นวันใด ตาของเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น แล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า” และแล้วเอวาก็มองที่ผลของต้นไม้ต้องห้ามนั้น คุณ่ากินเหลือเกิน แล้วเธอก็ได้กิน และยังส่งให้อาดัมกินด้วย พวกเขาไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้า พวกเขาตกอยู่ในความบาป พวกเขาได้นำการสาปแช่งของพระเจ้ามายังตนเอง และโลกที่เขาอาศัยอยู่ พวกเขาตายในฝ่ายจิตวิญญาณทันที และตายฝ่ายร่างกายเป็นผลตามมาในภายหลัง

ผลสืบเนื่องจากการล้มลงในความบาปของอาดัมและเอวาเป็นที่ประจักษ์แจ้ง และยังมีผลมาถึงเราทั้งหลายจนทุกวันนี้ด้วย

คุณและผมก็ไม่มีพระฉายาของพระเจ้าอีกต่อไปแล้ว เราไม่ใช่คนที่ไม่มีความบาปอีกต่อไปแล้ว แต่เรากลายเป็นคนที่มีความบาป เราไม่รู้จักพระเจ้าอย่างสมบูรณ์อีกต่อไปแล้ว

พระเจ้าทรงเข้าใจถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้น พระองค์ทรงให้อาดัมและเอวาออกจากสวนเป็นการลงโทษ พระเจ้าตรัสแก่อาดัมว่า บัดนี้เป็นต้นไปเขาจะต้องทำงานหนัก ความเหน็ดเหนื่อยตรากตรำนี้จะทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างเช่นทุกวันนี้ ไข้หรือไม่หนามและวัชพืชก็ขึ้นที่นาของอาดัม ณ วันนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่ ไข้หรือไม่ พระองค์ตรัสแก่อาดัมว่า ร่างกายของเขาจะกลับไปเป็นผงคลีดิน เหมือนอย่างตอนเริ่มแรกที่ได้ทรงสร้างเขามา เช่นเดียวกันร่างกายของมนุษย์เราทุกวันนี้ก็จะกลับกลายเป็นผงคลีดินเมื่อเราตายไปแล้ว พระเจ้าตรัสแก่เอวาว่า เธอต้องคลอดบุตรด้วยความยากลำบาก และก็เป็นเช่นนั้นไข้หรือไม่ พระเจ้าตรัสแก่เอวาอีกว่า สามิของเธอจะปกครองเหนือเธอ และก็เป็นเช่นนั้นจนทุกวันนี้ แต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษา และพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้า

บาปได้เข้ามาใน

โลกเพราะคนคน

เดียวและความตาย

ก็เกิดมาเพราะบาป

นั้น

โรม 5:12

ที่ทรงพระคุณ และทรงให้อภัยบาปผิดแก่เราด้วย พระเจ้าทรงประทานสิ่งนี้แก่อาดัมและเอวา และแก่เราทั้งหลายที่เป็นคนบาป

สิ่งนี้คือพระพรแห่งพระสัญญาที่ทรงงาม คือ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดแก่เรา และพระผู้ช่วยให้รอดจะทำให้หัวใจของซาตานแตก นั่นหมายถึงอำนาจของซาตาน อยากรู้ก็ตามในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ องค์พระผู้ช่วยให้รอดก็จะได้รับความเจ็บปวด ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตามพระสัญญาที่มีไว้นานมาแล้ว พระองค์นั้นไม่ใช่ใครอื่น มีแต่องค์พระเยซูคริสต์เท่านั้น ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงทนทุกข์ทรมาน ทรงตายและเป็นขึ้นจากความตาย พระองค์ทรงปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากความรู้สึกผิดในบาป ความกลัวต่อความตาย และอำนาจชั่วของมารซาตาน

คุณและผมต่างต้องการพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อเรากำเนิดเข้ามาในโลกนี้ เราก็เป็นคนบาปแล้ว เราได้สืบเชื้อสายความบาปจากมนุษย์คู่แรก คือ อาดัมและเอวา และในชีวิตทุกวันของเรา เราได้ทำความผิดบาปมากมาย เราล้มเหลวในการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า เมื่อเราโกหก เมื่อเราลักขโมย เรามีคำแช่งสาป มีความปรารถนาที่ชั่วร้าย เราทำร้ายเพื่อนบ้าน ให้ความสำคัญแก่สิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้า เราทำบาป เรามีความคิดที่เป็นบาป เราพูดและทำสิ่งที่มีความบาป ผลที่ตามมาที่ผมและคุณควรจะได้รับคือ ความตายนิรันดร์ในบึงไฟนรก

แต่สิ่งที่ปลอบประโลมใจเราก็คือ พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาที่จะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาช่วยเรา เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดจากพระคริสตธรรมคัมภีร์

เพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับมนุษย์ตกลงไปในความบาป
อ่านปฐมกาล บทที่สามในพระคัมภีร์

เราจะให้เข้ากับหญิง

นี่เป็นศัตรูกันทั้ง

พงศ์พันธุ์ของเจ้า

และพงศ์พันธุ์ของ

เจ้าด้วย

ปฐมกาล 3:15

